



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

15 ตุลาคม 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>อย. ปรับกระบวนการ "อนุมัติ-อนุญาต"</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (มติชน, สยามรัฐ, ผจก., inn, hfocus, theagenda, newtv, bangkokbiznews, trueid, tnn, thansettakij)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รว.สธ. เผยมอบหมายให้ อย. รับฟังความคิดเห็นผู้ประกอบการทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ เรื่อง "การยกระดับกระบวนการอนุมัติ อนุญาต สู่การยอมรับในระดับสากล" พบข้อมูลสะท้อน อาทิ อย.ทำงานล่าช้า ซึ่งอย.จะนำความคิดเห็นที่ได้ไปปรับปรุงยกระดับการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในสินค้า ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และอุตสาหกรรมสมุนไพรไทย พัฒนาระบบไอทีให้เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงาน ลดขั้นตอนซ้ำซ้อน เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชน พร้อมตั้งคณะทำงาน 2 ชุด ปรับปรุงระเบียบการอนุญาต และการกำหนดโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ</p>	
<p>โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยรพ.ตรัง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, สยามรัฐ, ไทยรัฐ)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รว.สธ. ได้รับหนังสือจากนายชวน หลีกภัย สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ ขอให้ติดตามแก้ปัญหาผู้รับเหมาที่งานโครงการก่อสร้างอาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉิน รพ.ตรัง ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2554 แต่ผู้รับเหมาที่งาน ทำให้โครงการหยุดชะงักหลายปี ได้เร่งติดตามและตรวจสอบพบว่าการก่อสร้างอาคารฯ สัญญาทั้ง 3 ครั้ง ที่ต้องถูกยกเลิกเกิดจากผู้รับเหมาทำงานส่งไม่ได้ตามกำหนด ซึ่งสัญญาครั้งที่ 4 จำนวน 10 งวด อยู่ในขั้นประกาศประกวดราคาจ้าง จะเสนอราคาได้วันที่ 25 ต.ค.2567 และคาดก่อสร้างแล้วเสร็จปี 2569</p>	
<p>ผลงานสร.3สัปดาห์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์</p> <p>- นายเดชอิศม์ ขาวทอง รว.สธ. เผยหลังจากทำงานมา 3 สัปดาห์ ได้รับมอบหมายให้ดูแลกรมอนามัยและกรมการแพทย์แผนไทยฯ โดยกรมการแพทย์แผนไทยฯ เน้นผลิตหมอนวดแผนไทยเพิ่มเติม เนื่องจากเป็นที่ต้องการในประเทศและต่างประเทศ สร้างรายได้เดือนละ 100,000-200,000 บาทในต่างประเทศ และผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สร้างรายได้ปีละ 50,000 ล้านบาท ส่วนกรมอนามัย ต้องร่วมมือกับก.อุตสาหกรรม แก้ปัญหาลพิษจากโรงงานและดูแลทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงแก้ปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน</p>	
<p>ความคืบหน้าอาการ นร.บาดเจ็บจากเหตุไฟไหม้รถบัสทัศนศึกษา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ Hfocus, linetoday</p> <p>- สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ แถลงการณ์ความคืบหน้าผู้ป่วยเด็กหญิง 14 ปี ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ไฟไหม้รถบัสทัศนศึกษา อาการบาดเจ็บไฟไหม้โดยรวมดีขึ้น ยังต้องเฝ้าระวังบาดแผลแขนซ้าย ตอบสนองต่อการรักษาดี ไม่พบการติดเชื้อ ส่วนด้านจิตใจผู้ป่วยและญาติมีอาการดีขึ้นที่สามารถนอนหลับได้ดี ผ่อนคลายมากขึ้น ผลการรักษาเป็นที่พึงพอใจ แต่ต้องใช้เวลาในการรักษาและฟื้นฟูทั้งร่างกายและจิตใจต่อไป</p>	
<p>ความคืบหน้าการดำเนินคดี The Icon Group</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (Hfocus, thebangkokinsight, amarintv, ผู้จัดการรายวัน, PPTV)</p> <p>- พล.อ.อ.นพ.อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา นำหลักฐานแจ้งความต่อกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเพื่อดำเนินคดีกับนายฐานานันท์ หรือ "หมอเอก" ที่แอบอ้างเป็นแพทย์ของบริษัท ดีไอคอนกรุ๊ป จำกัด โดยตรวจสอบรายชื่อจากฐานข้อมูลแพทยสภา พบว่าไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม แพทยสภาได้มอบหมายให้กรม สบส. แจ้งความดำเนินคดีในข้อหากระทำความผิดตาม พ.ร.บ.สถานพยาบาล ซึ่งทางตำรวจจะรวบรวมหลักฐานและดำเนินการออกหมายเรียกต่อไป</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- นพ.ภาณุวัฒน์ ปานเกตุ อธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า ได้มอบหมายให้กลุ่มตรวจสอบและปราบปรามการกระทำความผิดทางโซเชียล กองกฎหมาย แจ้งความดำเนินคดีกล่าวโทษกับหมอกออ้างตนเป็นแพทย์ ในฐานะกระทำความผิดตามพ.ร.บ.สถานพยาบาลและดำเนินการสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาต</p>	
<p>โรคโควิด19</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ) , เว็บไซต์ (ประชาชาติธุรกิจ, ไทยโพสต์, pptvhd, linetoday,)</p> <p>- กรมควบคุมโรค รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในไทยรายสัปดาห์วันที่ 6-12 ต.ค.2567 โดยมีผู้ป่วยรักษาตัวในโรงพยาบาล 353 คน เฉลี่ยวันละ 50 คน ไม่มีผู้เสียชีวิต ผู้ป่วยปอดอักเสบ 123 คน ผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจ 57 คน สำหรับผู้ป่วยเข้าโรงพยาบาลเทียบกับสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งมีจำนวน 281 คน พบว่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 25.6 ส่วนผู้เสียชีวิตผู้ป่วยปอดอักเสบและผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจเทียบกับสัปดาห์ที่ผ่านมา ถือว่าลดลง ทั้งนี้ มีผู้ป่วยสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2567 เป็นต้นมา รวม 39,697 คน เสียชีวิตสะสมรวม 211 คน.</p>	
<p>เคารพความเห็นต่าง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน</p> <p>- นพ.กิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เผย กรมฯ เผื่อระวังความเห็นต่างและการตอบโต้เกี่ยวกับธุรกิจระบบออนไลน์ที่กำลังได้รับความสนใจจากประชาชน แนะนำให้ประชาชนรับข้อมูลอย่างมีสติ ไม่ใช้คำพูดรุนแรง หาข้อมูลจากหลายแหล่งเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง และพักจากการรับข้อมูลเพื่อป้องกันความเครียด พร้อมเตือนว่าการโต้เถียงในสื่อออนไลน์ อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิต ความสัมพันธ์ และความมั่นใจในตนเอง ควรติดตามข่าวสารจากแหล่งที่เชื่อถือได้เท่านั้น</p>	
<p>แนะ7สมุนไพรสกัดยุง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน</p> <p>- นพ.สมฤกษ์ จึงสมาน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ แนะนำ 7 สมุนไพรที่ช่วยป้องกันยุง ได้แก่ ตะไคร้หอม โหระพา แมงลัก ยี่หระ มะกรูด ข่า และกานพลู โดยนำสมุนไพรมาทุบหรือหั่นใส่ถุงตาข่าย วางในจุดที่ยุงชุม เพราะมีน้ำมันหอมระเหยที่ยุงไม่ชอบ นอกจากนี้ ควรจัดบ้านให้ปลอดโปร่งและป้องกันแหล่งเพาะพันธุ์ยุง เช่น ปิดฝาภาชนะใส่น้ำและใส่ทรายกำจัดลูกน้ำ พร้อมแนะนำวิธีทำสเปรย์ตะไคร้หอมจากสมุนไพรและแอลกอฮอล์ เพื่อใช้ไล่ยุง มด แมลง และดับกลิ่นไม่พึงประสงค์</p>	
<p>สปสช.เตรียมเพิ่มเครื่องล้างไต APD ในกทม.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ฐานเศรษฐกิจ, ประชาไท, ไทยโพสต์, newtv, hfocus)</p> <p>- นพ.เจตน์ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. เผย ในปี 2567 พบผู้ป่วยที่ล้างไตทางช่องท้องด้วยเครื่องอัตโนมัติ APD มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น มีจำนวน 4,649 ราย คิดเป็น 5.26% ของผู้ป่วยล้างไตทางหน้าท้องทั้งหมด และผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ใช้เครื่อง APD สูงสุด ได้แก่ เขต 1 เชียงใหม่, เขต 10 อุบลราชธานี, เขต 5 ราชบุรี, เขต 4 สระบุรี และเขต 8 อุดรธานี ส่วนในพื้นที่ กทม. ยังมีผู้ใช้ไม่มาก โดย สปสช. เตรียมขยายจำนวนหน่วยบริการภาคเอกชนร่วมดูแลผู้ป่วยให้มากขึ้น จึงเปิดตัวศูนย์ล้างไตทางช่องท้อง เคทีเคซี ซึ่งเป็นเอกชนแห่งแรกที่เข้าร่วม สอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วน สปสช. 1330</p>	
<p>การเป็นคู่สัญญากองทุนสุขภาพ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ Hfocus</p> <p>- นายสมชาย กระจ่างแสง อธิบดีกรมการด้านบริการสุขภาพ สภาผู้บริโภคนเปิดเผยว่าการที่โรงพยาบาลเอกชน 70 แห่งร่วมลงชื่อเตรียมออกจากการเป็นคู่สัญญาประกันสังคม เนื่องจากแบกรับค่าใช้จ่ายไม่ไหว เป็นการต่อรองทางการเงิน หากจะปรับอัตราค่าบริการจ่ายค่าบริการควรทำอย่างสมเหตุสมผล โดยให้โรงพยาบาลอยู่ได้และผู้ประกันตนได้รับบริการที่ดี นอกจากนี้ ควรรวมกองทุนสุขภาพทั้งบัตรทอง ข้าราชการ และประกันสังคมเป็นระบบเดียวเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ขณะที่ล่าสุด กก.การแพทย์แต่งตั้งคณะอนุกรรมการทบทวนหลักเกณฑ์และอัตราค่าบริการทางการแพทย์ให้แก่สถานพยาบาลคู่สัญญาในระบบประกันสังคม (เฉพาะกิจ) จะประชุมในวันที่ 17 ต.ค.นี้</p> <p>- นพ.พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช อธิบดีกรมการแพทย์ฯ กล่าวว่า รพ.เอกชนปัจจุบันมีประมาณ 400 แห่ง นโยบายที่รัฐดำเนินการทั้งบัตรทอง 30 บาท และประกันสังคม มีวิธีการจ่ายเงินให้ในอัตราที่ต่ำกว่าพ.ภาคีรัฐมาก ทำให้ภาคเอกชนอยู่ในระบบไม่ได้ ออกจากระบบบัตรทอง 30 บาทเกือบหมดแล้ว และอาจจะมีการออกจากประกันสังคมอีก เพราะนโยบายรัฐบาล</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ไม่ได้เจตนาจะให้ภาคเอกชนอยู่ในระบบเหล่านี้ ทางออกที่ดีที่สุดคือรัฐบาลมีความชัดเจนในการส่งเสริมสนับสนุนอย่างจริงจัง และเพิ่มเงินค่าเหมาจ่ายการรักษารายหัวอีก 2-3 เท่า</p>	
<p>ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศแพทยสภา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, hfocus, thansettakij brighttv)</p> <p>- ราชกิจจานุเบกษาออกประกาศแพทยสภา เรื่อง เกณฑ์การกำหนดโทษทางจริยธรรมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม เกี่ยวกับความผิด ในการเป็นผู้ดำเนินการสถานพยาบาล และความผิดต่อผลิตภัณฑ์สุขภาพและการโฆษณา โดยเน้นความผิดที่เกี่ยวกับการดำเนินการสถานพยาบาลและผลิตภัณฑ์สุขภาพ เช่น การยินยอมให้ผู้อื่นประกอบวิชาชีพแทน การโฆษณาเกินจริง และการให้ข้อมูลสุขภาพที่ไม่เหมาะสม หากพบว่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมการกระทำผิด จะถูกลงโทษตั้งแต่พักใช้ใบอนุญาต 6 เดือนถึง 2 ปี และหากกระทำผิดซ้ำ จะถูกเพิกถอนใบอนุญาต</p>	
<p>สิ้น "นพ.บุญยงค์"</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ เว็บไซต์ (โพสต์ทูเดย์, เดลินิวส์, hfocus)</p> <p>- นพ.บุญยงค์ วงศ์รักมิตร อดีต ผอ.รพ.น่าน เสียชีวิตด้วยโรคชราเมื่อวันที่ 13 ต.ค. ที่ รพ.น่าน สิริอายุ 91 ปี ท่านเป็นแพทย์ที่ทำงานอย่างเสียสละ อุทิศตนเพื่อพัฒนาชุมชนและช่วยเหลือผู้ยากไร้ เป็นที่รักใคร่ของประชาชน และเคยถวายงานรัชกาลที่ 9 โดยพิธีสวดพระอภิธรรมจัดขึ้นวันที่ 14-17 ต.ค. ที่วัดภูมินทร์ อ.เมืองน่าน และพิธีฌาปนกิจในวันที่ 18 ต.ค. ณ ฌาปนสถานลอมเชียงของ ญาติได้รับพวงหรีดและส่วนเงินที่มีผู้ร่วมทำบุญจะมอบให้แก่องค์กรสาธารณกุศล</p>	
<p>ฝีดาษวานร</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., sondhitalk, news1live, mcot)</p> <p>- WHO ออกแถลงการณ์เรื่อง การอนุมัติคุณสมบัติเบื้องต้นของวัคซีน จินนี่โอส (JYNNEOS) ที่ผลิตโดย บริษัท บาร์วาเรียน นอร์ติก เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคฝีดาษลิงให้กับผู้มีอายุ 12-17 ปี หลังจาก WHO ประกาศรับรองการใช้งานวัคซีนดังกล่าวกับผู้ใหญ่เมื่อวันที่ 8 ต.ค.67</p>	
<p>ความคืบหน้าพบข้อมูลผู้ป่วยบนหน่วยความจำมือสอง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เพจ (สมาพันธ์แพทย์ รพ.ศูนย์/รพ.ทั่วไป, Drama-addict) เว็บไซต์ (ฐานเศรษฐกิจ, สำนักข่าวไทย, ไทยโพสต์, โพสต์ทูเดย์, hfocus)</p> <p>- รพ.ประสาทเชียงใหม่ ชี้แจงกรณีข่าวในสื่อโซเชียลมีเดีย เรื่อง “การพบข้อมูลผู้ป่วยของ รพ.ประสาทเชียงใหม่บนหน่วยความจำมือสอง SSD M.2 ที่ถูกจำหน่ายในการประมูล ว่า รพ.มีมาตรการเข้มงวดในการจัดการข้อมูลสำคัญ โดยเฉพาะการทำลายข้อมูลในอุปกรณ์บันทึกข้อมูล ก่อนที่จะมีการกำจัดหรือจำหน่ายขายทอดตลาดอุปกรณ์ รวมถึงไม่เคยมีการจำหน่ายขายทอดตลาดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรือส่งเคลมวัสดุที่เกี่ยวข้องกับหน่วยความจำ SSD M.2 ขนาด 512 GB ตามที่ปรากฏในข่าว ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ป่วย รพ.ยังคงปลอดภัยและไม่รั่วไหล พร้อมกำชับให้ জনท.เพิ่มความระมัดระวังในการจัดการและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต</p>	